

มาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
แบบท้ายหนังสือ คร. ที่ ๐๐๐๖.๓/๒๙๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ความผิด	ระดับโทษ	หมายเหตุ
<p>๑. เกี่ยวกับบรรดและเงื่อนไขของทางราชการ</p> <p>๑.๑ ขับขี่รถของทางราชการประเภทที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ผ่านทางพิเศษโดยไม่เสียค่าผ่านทางตามประกาศของทางราชการ</p> <p>๑.๒ นำแผ่นป้ายทะเบียนตราโลโก้ไปติดรถส่วนบุคคล และใช้ขับขี่</p> <p>กรณีนำแผ่นป้ายทะเบียนตราโลโก้ไปติดรถส่วนบุคคล และใช้ขับขี่ผ่านทางพิเศษ โดยมีเจตนาไม่ต้องการเสียค่าผ่านทางตามประกาศของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง</p> <p>๑.๓ เป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถของทางราชการ ปลดปล่อยละเลยให้มีผู้นำแผ่นป้ายทะเบียนตราโลโก้ไปติดรถส่วนบุคคล</p> <p>๑.๔ เป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ของทางราชการ ปลดปล่อยละเลยให้มีการนำรถยนต์ไปใช้ที่มีใช้ภารกิจตามอำนาจหน้าที่หรือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๑.๕ ลอกสติ๊กเกอร์หรือเครื่องหมายใดๆ ของส่วนราชการที่ติดหรือแสดงไว้ที่รถตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ สี ของอาคารสถานที่ตำรวจ ที่พักสายตรวจ และยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>๑.๖ เป็นผู้ควบคุมดูแลหรือใช้รถหรือรถยนต์ของทางราชการ โดยไม่ระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชน จะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตน จนเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้</p>	<p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑกรรม หรือกักยาม หรือกักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณี</p>	


ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(พรชัย ขจรกลิ่น)

รท.มบก.วน.

ความผิด	ระดับโทษ	หมายเหตุ
<p>๒. เกี่ยวกับคนต่างด้าว</p> <p>๒.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน ไม่รายงานเหตุคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ หรือคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหาและถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญา ไปยัง ตท. และหรือ สตม. ภายในระยะเวลาที่ ตร. กำหนด</p> <p>๒.๒ เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจให้ประกันตัวคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา โดยไม่พิจารณารายละเอียดให้เพียงพอ เป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนีไป</p> <p>๒.๓ เป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบไม่ควบคุมกำกับดูแลพนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจให้ประกันตัวคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา เป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนีไป</p> <p>๒.๔ เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจให้คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน โดยไม่นำตัวคนต่างด้าวส่ง สตม.</p> <p>๒.๕ เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจไม่อายัดตัวคนต่างด้าวซึ่งถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับ ควบคุมหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ เป็นเหตุให้คนต่างด้าวพ้นจากการควบคุมและไม่สามารถนำตัวส่ง สตม. ตามที่ ตร. กำหนด</p>	<p>ว่ากล่าวตักเตือน หรือกักขัง ตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือกักขัง ๓ วัน หรือกักขัง ๓ วัน ตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือกักขัง ตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือกักขัง ๓ วัน หรือกักขัง ๓ วัน ตามควรแก่กรณี</p> <p>ภาคทัณฑ์ หรือกักขัง ๓ วัน หรือกักขัง ๓ วัน ตามควรแก่กรณี</p>	<p>หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๒๙.๑๓๒/ว.๘๗ ลง ๑๒ พ.ย.๕๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติการณคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือ ต้องทำในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ. 
 (พรชัย ขจรกลิน)
 รรท.ผบก.วน.